

คณะผู้บริหารท้องถิ่น,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
อบต.คีมใหญ่ เคารพธงชาติและรับมอบภารกิจทุกเช้าวันจันทร์



กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒



ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
ของ อบต.คีมใหญ่



ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามคำร้องทั่วไป



ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาตำบลร่วมกับทุกภาคส่วน ตามอำนาจหน้าที่
ให้เป็นตำบลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

องค์การบริหารส่วนตำบลคีมใหญ่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕๙๔๗

www.khuemyai.go.th

E-mail: Abtkhume@outlook.co.th



กลุ่มไลน์ “ประสานงาน อบต.คีมใหญ่”

Face book: งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคีมใหญ่

ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายเกิดจากลมพายุ ภัยธรรมชาติ



อบรมนักอนุรักษ์จัดการไฟป่า



สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา



พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
บ้านดอนไร่ หมู่ ๓ และบ้านไร่แสนสุข หมู่ ๔



ช่วยระงับเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้ในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่



อบต.คุณธรรม ธรรมะในแผ่นดิน
ฉบับ ป.คึมใหญ่

ฆราวาสธรรม ๔

ฆราวาสธรรม คือ หลักธรรมของฆราวาสอันประกอบไปด้วย
ธรรม ๔ ประการ ได้แก่

สัจจะ

หมายถึง ความซื่อสัตย์ซื่อตรง การตั้งมั่นในความสัตย์ ปฏิบัติอย่างซื่อตรง
ยอมทำให้ผู้น้อมนำหลักธรรมสู่ชีวิตจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับความนับถือ ได้รับความ
ความไว้วางใจทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนถึงผู้คนที่อยู่รอบตัวอีกทั้ง
ความซื่อสัตย์ไม่คดโกงนั้นยังช่วยคุ้มครองให้พ้นจากข้อดีคำครหาอันเป็น
เหตุแห่งความล้มเหลวในหน้าที่การงานได้

ทมะ

หมายถึง การข่มจิตข่มใจ การรู้จักระงับอารมณ์เมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้น
เป็นหลักธรรมที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือ
ทำงานเป็นทีม การระงับข่มอารมณ์เกรี้ยวกราดก้าวร้าวนี้จะช่วยไม่เกิด
ความขุ่นของหมองใจต่อกัน ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกันได้
โดยราบรื่นและประสบความสำเร็จได้

ขันติ

หมายถึง ความอดทนอดกลั้น เป็นหลักธรรมสำคัญต่อทุกความสำเร็จ
เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน หรือการ
ประกอบกิจประการใดก็ล้วนจะต้องพบเจอกับปัญหาและความยากลำบาก
การฝึกตนให้เป็นผู้มีขันติจึงช่วยให้สามารถฝ่าฟันผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ
และก้าวสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด

จาคะ

หมายถึง ความเสียสละ ความเสียสละนี้เป็นธรรมข้อสำคัญในการทำงาน
โดยเฉพาะงานที่จำเป็นต้องทำร่วมกับผู้อื่นหากผู้ร่วมงานทุกคนต่าง
ปราศจากความเสียสละ ไม่ลงทุนลงแรง ไม่ยอมปิดทองหลังพระเสียบ้าง
การงานนั้นก็ย่อมบกพร่อง และคงประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ไม่ได้